

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020

Thực hiện Chương trình hành động 125/CTHĐ-UBATGTQG ngày 19/3/2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020; Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”.

2- Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, hình thành môi trường văn hóa giao thông đường thủy văn minh, an toàn.

3- Tăng cường công tác phối hợp của các lực lượng chức năng và toàn dân trong công tác đảm bảo TT ATGT đường thủy nội địa. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về TT ATGT đường thủy nội địa. Xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi xử lý công việc và tiếp xúc với người dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1- Rà soát, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động, hiệu quả thực tiễn của các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đang triển khai; phối hợp thực hiện các giải pháp hỗ trợ những mô hình hoạt động chưa hiệu quả, đề xuất UB An toàn giao thông Quốc gia cấp chứng nhận mô hình đạt chuẩn “Văn hóa giao thông đường thủy” cho các mô hình đạt chuẩn theo tiêu chí tại công văn số 58/UBATGTQG ngày 28/02/2012.

2- Khảo sát, lựa chọn các tuyến, cảng, bến, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội... hoạt động kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa làm hạt nhân để xây dựng các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” mới, chú trọng xây dựng trên những tuyến, địa bàn phức tạp về tình hình TTATGT, TTXH. Kết hợp lồng ghép thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào khác để mở rộng và nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động.

3- Tổng kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020 để đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm từ cuộc vận động, đề xuất hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông đường thủy nội địa phù hợp với tình hình mới.

4- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền đẩy mạnh và đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TT ATGT đường thủy nội địa trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở để thu hút quan tâm hưởng ứng thực hiện cuộc vận động của đông đảo quần chúng nhân dân. Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông đường thủy sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, đặc biệt là người tham gia giao thông trên các phương tiện loại nhỏ và phương tiện thô sơ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thiếu trang, thiết bị an toàn, hành vi không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện, không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện và hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện vận tải hành khách ngang sông đối với hành khách.

5- Kết hợp lồng ghép thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào khác do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Địa bàn an toàn về trật tự, an toàn xã hội” ; Chương trình “Phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” ... nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo TT ATGT, trật tự xã hội trên hệ thống đường thủy nội địa.

6- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp về TT ATGT, những nguy cơ dẫn đến TNGT trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa như cảng, bến không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn; phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa ...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Văn phòng Ban ATGT tỉnh:

- Có trách nhiệm tham mưu giúp Ban ATGT tỉnh (Ban chỉ đạo cấp tỉnh) chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh về cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hội thảo, học tập nhằm tìm ra giải pháp tối ưu trong thực hiện cuộc vận động; đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

2- Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền vận động người dân dọc theo các tuyến đường thủy nội địa chấp hành tốt pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành với Đoàn Quản lý đường thủy nội địa, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ và Chi cục Đăng kiểm 13-Huế nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, xử lý vi phạm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp về TT ATGT, nguy cơ dẫn tới TNGT trên các tuyến đường thủy nội địa... kết hợp với công tác tuyên truyền;

- Phát động phong trào văn hóa giao thông trong lực lượng CSGT; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3- Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các phòng, ban liên quan, đơn vị quản lý phối hợp tốt với chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý; tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền vận động người dân dọc theo các tuyến đường thủy nội địa chấp hành tốt pháp luật về TT ATGT đường thủy nội địa.

- Phối hợp với UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào tạo cấp bằng thuyền trưởng và chứng chỉ chuyên môn tàu sông;

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành đánh giá, tổng hợp, thống kê số lượng phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là các phương tiện thủy chở khách trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì và bảo đảm ATGT, bảo vệ hành lang an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa.

4- Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo.

BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
TỈNH/THÀNH PHỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

DANH SÁCH MÔ HÌNH VĂN HOÁ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

(Kèm theo Kế hoạch số ngày/...../2020)

STT	Tên mô hình	Địa điểm	Đơn vị xây dựng và quản lý	Đặc điểm chung	Đề xuất			Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc, đề xuất nếu có)
					Loại bỏ	Duy trì	Nhân rộng	
						x		
					x		x	

NGƯỜI LẬP BIỂU

BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG